

ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ BÌNH LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /UBND-CA

Bình Lương, ngày 27 tháng 05 năm 2024

Về việc thực hiện các giải pháp  
đảm bảo TTATGT trên địa bàn  
xã; Ra quân giải tỏa hành lang  
ATGT nhằm làm giảm TNGT

Kính gửi: - Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị;  
- Các ông, bà trưởng thôn trên địa bàn

Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng và chính quyền đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT, do vậy đã tạo chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT của người dân, các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, tải trọng đã được kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ...Tuy nhiên, tình hình TNGT trong 6 tháng đầu năm 2024 vẫn gia tăng so với cùng kỳ năm 2023, thiệt hại do TNGT đối với xã hội vẫn ở mức cao, vi phạm TTATGT vẫn còn diễn ra nhiều, những vấn đề tồn tại trên có ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí xã hội và các hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn theo đúng các quy định của Pháp luật. Chủ tịch UBND xã đề nghị các thôn, các đơn vị liên quan thực hiện tốt một trong các nội dung như sau:

### 1. Công chức địa chính.

Phối hợp với Công an xã tiến hành khảo sát, rà soát, kiểm tra các vị trí gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường đi qua địa phương như: vị trí bị sạt lở, có nguy cơ sạt lở, trí cầu tràn liên hiệp thường xuyên có mực nước dâng cao khi có mưa lũ...để có biện pháp xử lý.

Rà soát hệ thống biển báo, cọc tiêu, các dây tôn hộ làn, gờ giảm tốc tại vị trí xung yếu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT trên các tuyến đường trên địa bàn xã.

Đề xuất hoàn thiện các loại biển báo trên các tuyến đường nhằm cảnh báo cho người tham gia giao thông. Lắp điện chiếu sáng vào ban đêm ở các điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT, lắp thêm phản quang trên các điểm, đường giao nhau.

Đề xuất với các đơn vị quản lý đường bộ 470 và cơ quan chuyên môn cấp huyện xong trước tháng 6/2024. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

### 2. Công an và Ban Chỉ huy quân sự xã

Có trách nhiệm tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT trên các tuyến thuộc thẩm quyền. Nghiêm cấm cán bộ can thiệp vào việc xử lý vi phạm TTAT giao thông, mọi trường hợp của bộ

Đảng viên, cán bộ công chức viên chức nếu vi phạm luật giao đường bộ sẽ thông báo cho cơ quan quản lý biết. Quản lý tốt các phương tiện và hoạt động của các phương tiện trên địa bàn. Nhằm làm giảm tai nạn giao thông có hiệu quả nhất. Huy động lực lượng tham gia thực hiện kế hoạch.

### **3. Các trường học trên địa bàn.**

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an xã nắm bắt tình hình, tăng cường quản lý, giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về trật tự ATGT đến học sinh bằng những nội dung, hình thức phong phú thiết thực, hiệu quả. Thường xuyên chủ động rà soát toàn bộ phương tiện của học sinh khi đến trường, trường học không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì kịp thời có biện pháp chấn chỉnh.

Sau khi tiếp nhận các trường học học sinh vi phạm theo thông báo của Công an, cần có hình thức xử lý theo quy định, tránh để tình trạng vi phạm tiếp diễn. Đồng thời có văn bản phản hồi về kết quả xử lý học sinh vi phạm về UBND xã, Công an xã để phối hợp quản lý, giáo dục.

### **4. Đối với các thôn.**

Huy động nhân dân phối hợp với các lực lượng tiến hành dọn dẹp tại nơi có cây cối gãy đổ, phát quang khu vực nơi có cây cối lấn hành lang đường bộ làn che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

- Đối với các đường liên thôn và tỉnh lộ: Thuộc thẩm quyền của các công ty quản lý 470; UBND xã phối hợp các đơn vị trên để phát quang ít nhất 03 mét. Thường xuyên hơn nữa trong công tác sửa chữa, duy tu, bảo trì đảm bảo hạ tầng giao thông, đặc biệt là phát quang tầm nhìn thuộc địa bàn quản lý.

- Đối với các tuyến đường liên xã, liên thôn: Các thôn phối hợp với Ban chỉ đạo xã thường xuyên kiểm tra, theo dõi, duy trì việc phát quang, bảo dưỡng các đoạn đường bị hư hỏng nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

***Yêu cầu các đơn vị liên quan và các thôn sáng ngày 28/05/2024 tổ chức ra quân tiến hành hoạt động dọn dẹp hành lang an toàn giao thông, phát quang các bụi cây, cỏ che khuất tầm nhìn hai bên đường bộ làm che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông (hoàn thành trước ngày 29/05/2024).***

Sáng ngày 30/05/2024 toàn xã tập trung phối hợp thực hiện hỗ trợ và vận động nhân dân thực hiện giải phóng trên tuyến đường 520C từ thôn Quang Trung đi Thăng Lộc.

### **5. Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã;**

Phối hợp tổ chức chính trị xã hội, các thôn có trách nhiệm tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu ở những nơi tập trung đông người. Trên Zalo, face book, trên các trang mạng xã hội. Phối hợp tuyên truyền pháp luật về luật GTĐB đến từng người dân trên địa bàn xã.

### **6. Đề nghị các đơn vị quản lý đường bộ:**

Công ty CPQLXD đường bộ 470 có trách nhiệm quản lý các tuyến đường đi qua địa bàn xã Bình Lương theo phân công của Khu quản lý đường bộ, sở giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa tiến hành các biện pháp duy tu, bảo dưỡng theo đúng

quy định. Hỗ trợ nhân lực, máy móc cho UBND xã thực hiện phát quang tầm nhìn, dọn dẹp biển báo....

Giao cho Công an xã phối hợp với Đội CSGT – TT, Công an huyện kiểm tra quá trình thực hiện. Tham mưu Chủ tịch UBND xã xem xét xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan không thực hiện đúng chỉ đạo đề các cơ quan báo chí; người dân phản ánh về các tình trạng nêu trên.

Chủ tịch UBND xã đề nghị các thôn, các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

***Nơi nhận:***

- Như trên (thực hiện);
- Phòng KT & Hạ tầng;
- UB MTTQ, các tổ chính trị-xã hội xã (p/h);
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Tuấn**